



กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ในปี ค.ศ. 2021 จีนมีความยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี กับคู่ค้ามากขึ้น รวมถึงพิจารณาการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

ที่ผ่านมาในปี ค.ศ. 2020 ประเทศสมาชิก 15 ประเทศรวมจีน ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และช่วงปลายปีได้เจรจาต่อรองข้อตกลงด้านการลงทุนจีน-สหภาพยุโรป (BITs) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทำให้จีนมีเป้าหมายต่อไปในการขยายข้อตกลงการค้าเสรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ไม่เพียงแคขยายความร่วมมือไปยังภายนอกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาและยกระดับเนื้อหาในข้อตกลงการค้าเสรีของจีนอย่างจริงจัง ทำให้จีนเตรียมเดินหน้าขยายขอบเขตการค้าเสรีต่อไป พร้อมทั้งยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับคู่ค้ามากขึ้น และทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดการค้าเสรีและการลงทุน ตัวอย่างเช่น เร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (China-Japan-Korea Free Trade Agreement) และส่งเสริมการเจรจาการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) และแสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะ เข้าร่วม CPTPP นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับข้อตกลงการค้าเสรี พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นวิธีการที่สอดคล้องกับกฎสากลและสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การเปิดประเทศเข้าสู่โลกภายนอกในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านการค้าเสรีของจีน โดยด้านการค้าสินค้า

จีนจะเพิ่มสัดส่วนการลดภาษีศุลกากร

ด้านการบริการและการลงทุนจะผ่อนปรนการค่าบริการและเข้าถึงตลาดการลงทุน สำหรับประเด็นทางการค้าใหม่ ๆ การเจรจาต่อรองกฎใหม่ การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

จีนเดินหน้าขยายเครือข่ายการค้าเสรีกับคู่ค้าทั่วโลก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) แล้ว จีนได้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าภายใต้ความตกลงดังกล่าว โดยการสร้างฐานทดลองนวัตกรรม RCEP ณ เมืองชิงต่าว พร้อมทั้งเดินหน้าดำเนินงานใน 8 โครงการสำคัญ ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 6,800 ล้านหยวน หรือประมาณ 31,280 ล้านบาท บนเนื้อที่ 34.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการศูนย์นิทรรศการนานาชาติ ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,700 ล้านหยวน หรือประมาณ 7,820 ล้านบาท ซึ่งมุ่งเน้นบริการธุรกิจที่ทันสมัยรูปแบบใหม่แก่ประเทศ สมาชิกทั้ง 15 ประเทศ อาทิ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติศูนย์การประชุมและงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ การเดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าของจีนถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศไทยที่พบว่าในปี 2020 จีนมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 48 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 (YoY) โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญของจีนจากไทย 5 อันดับแรก (HS Code 2 digits) ซึ่งเรียงตามมูลค่า ได้แก่ 1) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03 2) เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 3) ยางและของที่ทำได้ด้วยยาง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 4) ผลไม้และลูกไม้ที่บริโภคได้เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแดง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.04 และ 5) พลาสติกและของที่ทำได้ด้วยพลาสติก หดตัวลดลงร้อยละ 8.60 (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 4.6 บาท)

สำหรับการดำเนินงานในประเด็นใหม่ ๆ เพื่อขยายเครือข่ายทางการค้าของจีนที่น่าจับตามอง สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ก็คือการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จีนให้ความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการพิจารณาเข้าร่วมความร่วมมือ CPTPP ที่ไทยอาจจะได้รับประโยชน์หรือผลประโยชน์ได้จากนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศของจีนกับประเทศคู่ค้า รวมถึงอาจเสียผลประโยชน์หรือการเตรียมตัวในการปรับทิศทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนของไทยกับจีนและประเทศคู่ค้าในอนาคต

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #โควิด-19 #สาธารณรัฐประชาชนจีน #เมืองชิงต่าว #การขนส่ง

#เศรษฐกิจ #การขยายเครือข่ายการค้าเสรี #กระทรวงพาณิชย์จีน

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ